



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาคร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาค จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ
๑	นายปัญญา อนุกุล	๐๐๑
๒	นายวุฒิพงศ์ ไกรเทพ	๐๐๒

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร

ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาคร อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร

ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๓.๑. การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อและกระโปรงชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อคอปกและกางเกงสุภาพโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

๓.๒. นำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันสรรหาและเลือกสรร หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสรรหาและเลือกสรร อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรก็ได้

อนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครตามที่กำหนดไว้ในประกาศจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา หรือ ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว ก็จะไม่สิทธิได้รับการจ้างในครั้งนี้นี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายยุทธศักดิ์ สอนบรรจง)

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร